

เบสท์เวสเทิร์น เปิดให้บริการ ‘เอเดนโฮเทล’ แห่งแรกที่กรุงโซล เกาหลีใต้



ภายหลังจากการเปิดตัวแบรนด์โรงแรมแบบบูทีคน้องใหม่ 2 แแบรนด์ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด्रीส์ออร์ท ได้เปิดให้บริการ ‘เอเดนโฮเทล (Aiden HotelSM)’ แห่งแรก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และเตรียมเปิดให้บริการโรงแรมแห่งที่ 2 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนธันวาคมนี้ ขณะที่ ‘เซดี้โฮเทล (Sadie HotelSM)’ เตรียมเปิดโรงแรม 3 แห่งในทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ฟลอริดา เท็กซัส และนิวยอร์ก โดยมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2563

โรงแรมภายใต้แบรนด์ เอเดนโฮเทล แห่งแรกที่เปิดให้บริการ ตั้งอยู่ในกังนัม ซึ่งเป็นย่านที่คึกคักของกรุงโซล เกาหลีใต้ ให้บริการห้องพัก 151 ห้อง ในสไตล์บูทีค ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สนุกสนานกับพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบอย่างมีสีสัน สะดวกสบายกับการเช็คอินผ่านสมาร์ตโฟน มีดีไซน์เฉพาะตัวที่เพิ่มความโดดเด่นด้วยการออกแบบให้ทันสมัย แต่กลมกลืนและคงไว้ซึ่งกลิ่นอายแบบท้องถิ่น

มร. เดวิด คอง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด्रीส์ออร์ท กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แบรนด์โรงแรมทั้ง 2 แแบรนด์นี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและเจ้าของโรงแรมเป็นอย่างดี แม้ว่าเพิ่งเปิดตัวเข้าสู่ตลาดได้เพียง 1 สัปดาห์ เราก็สามารถเปิดให้บริการโรงแรม เอเดนโฮเทล แห่งแรก ในเมืองหลวงของเกาหลีใต้ เนื่องมาจากคอนเซ็ปต์ที่โดดเด่นของแบรนด์ที่สะท้อนผ่านการออกแบบดีไซน์ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพัก อีกทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเพิ่มพูนสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อน โดยโรงแรมแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่ตั้งของโรงแรมแห่งนั้น เรามั่นใจว่าความเป็นมืออาชีพของทีมงานเบสท์เวสเทิร์นและโปรแกรมที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับโรงแรมเอเดนโฮเทลแห่งที่สอง (ภาพขวา) ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ให้บริการห้องพัก 90 ห้อง ตกแต่งอย่างในสไตล์ร่วมสมัยโดยผสมผสานกลิ่นอายแบบฝรั่งเศส มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงแรม อาทิ บาร์ ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ รวมถึงห้องประชุมหลายรูปแบบสำหรับกลุ่มนักธุรกิจ

ขณะเดียวกัน แบรนด์เซดี้โฮเทล ก็เตรียมเปิดให้บริการในอีกหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา อาทิ เมืองเฟรเดอริกส์เบิร์ก รัฐเท็กซัส ประกอบด้วยห้องพัก 70 ห้อง มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 ตาม

มาด้วยโรงแรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก และในเมืองแทมปา รัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นที่ตั้งของไร่่อุ่นและโรงแรมไวน์กว่า 45 แห่ง โดยโรงแรมระดับพรีเมียมทั้ง 3 แห่งนี้ จะมอบความสะดวกสบายและการให้บริการตามมาตรฐานของเบสท์เวสเทิร์น ด้วยคอนเซ็ปต์การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์แบบท้องถิ่นแต่ละที่ เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้เข้าพักทุกท่าน

เอเดนโฮเทล และ เซดีโฮเทล โรงแรมที่ส่งมอบประสบการณ์ของการพักผ่อนที่แตกต่างให้กับผู้เข้าพัก ด้วยการดีไซน์ที่เน้นความสดใสและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เทคโนโลยีที่ล้ำสุด การจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางภายในโรงแรมในสไตล์ร่วมสมัย พื้นที่ใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักได้รับการออกแบบติดตั้งด้วยความใส่ใจในรายละเอียด เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำด้วยคอนเซ็ปต์การผสมผสานสุนทรียภาพและเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักหลากหลายรูปแบบ เพิ่มโอกาสในการค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อีกทั้งช่องทางการสร้างรายได้ให้กับโรงแรม

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์โรงแรม เซดีโฮเทล และ เอเดนโฮเทล ได้ที่ bestwesternhotelasia.com

###